



ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รุ่นที่ 2

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์สนับสนุนให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหม่ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ที่ต้องการพัฒนางานวิจัย ได้ทำงานวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 มีมติให้ทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิชา (คณะศึกษาศาสตร์) สำหรับงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 18 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ดังนี้

1. ผู้ขอรับทุนวิจัยเป็นอาจารย์ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นอาจารย์ใหม่ที่ต้องการพัฒนางานวิจัย และเป็นไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
2. ผู้ขอรับทุนวิจัยต้องเผยแพร่ผลการวิจัย โดยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
3. ผู้ขอรับทุนวิจัยต้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามที่กำหนดทุกครั้ง ในหัวข้อเรื่อง ดังนี้ 1) การพัฒนาหัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน 2) การพัฒนาเครื่องมือการหาคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 3) การเสนอผลการเขียนรายงานการวิจัย 4) การเขียนบทความวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย
4. ผู้ขอรับทุนวิจัยสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษางานวิจัยได้ จำนวน 1 คน โดยที่ปรึกษางานวิจัยได้รับค่าตอบแทนการปรึกษางานวิจัยในเรื่องที่ได้รับทุน เป็นเงิน 1,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัย สำหรับงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้สนใจให้เสนอโครงการวิจัย (proposal) โดยเขียนเค้าโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงร่างการวิจัย (วจ 1) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 11 ชุด ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ โทรภายใน 29341 และ 29343 หรือดูรายละเอียดแบบเสนอโครงร่างวิจัยได้จาก [www.educ.su.ac.th](http://www.educ.su.ac.th) หัวข้อ งานวิจัยและบริการวิชาการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ จิตวิวัฒน์)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์